

Đời Sống Đấng Christ

Chúa Giê-xu Ra Đi

Giăng 16:1-33

Câu Gốc
Thiếu Nhi

“Hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta.” Giăng 16:33

Câu Gốc
Nhi Đồng

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Giăng 16:33

Câu Chuyện
Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Các em có nhớ tuần rồi chúng ta học về điều răn mới của Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ Ngài không? Điều luật mới đó là: “Nếu em biết Chúa Giê-xu phán dạy điều gì, hãy vâng lời Ngài. Sự vâng lời của em chứng tỏ rằng em yêu mến Ngài. Hãy yêu thương nhau.” Có em nào nhớ Chúa Giê-xu đã lặp lại điều luật mới này với các môn đồ Ngài bao nhiêu lần trong khi họ vừa đi vừa nói chuyện không? Ngài lặp lại đến năm lần! Điều răn mới không phải là điều duy nhất Chúa Giê-xu lặp đi lặp lại trong buổi tối cuối cùng của Chúa khi Ngài và các bạn Ngài đi bộ qua thành phố.

Từ lúc Chúa Giê-xu, và các môn đồ dự bữa tối với nhau cho đến thời điểm này, Chúa cứ tiếp tục chuẩn bị các môn đồ Ngài về sự chết của Ngài và về một số điều sẽ xảy đến. Ngài muốn họ biết một ít điều sẽ xảy ra. Nhưng Chúa Giê-xu không muốn các môn đồ Ngài buồn phiền, lo lắng hay bối rối về sự chết của Ngài. Ngài muốn để lại cho họ sự bình an. Ngài sẽ ban cho họ một Đấng Giúp Đỡ, một Đấng Yên Ủi, là Đấng giống như Ngài. Đấng Yên Ủi và Giúp Đỡ sẽ không đến trong thân xác như cách Ngài đã đến. Đấng Yên Ủi và Giúp Đỡ này là một thần linh, là Đức Thánh Linh, đến từ Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu giải thích rằng người ta sẽ làm như thế: họ nghĩ rằng họ đang giúp Đức Chúa Trời, nhưng thật ra bằng cách làm như thế là vì họ không biết gì cả về Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu có thể nhận thấy rằng các môn đồ Ngài bắt đầu lo lắng và bối rối. Ngài biết rằng sự sợ hãi đã ngập tràn trong

Mục Đích

Nhớ lời hứa ban Đức Thánh Linh
Nhận thức điều Chúa Giê-xu nói là quan trọng, nhưng những gì Ngài lặp lại để chúng ta chắc chắn ghi nhớ.

lòng họ. Chúa Giê-xu đã phán với họ đôi điều thật lạ lùng. Ngài bảo với họ rằng: “Ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.” Chúa Giê-xu giải thích thêm về Đức Thánh Linh. Các em có nhớ lời giải thích cuối cùng của Ngài là gì? Rằng Đức Thánh Linh sẽ yên ủi, giúp đỡ, thêm sức, dạy dỗ, chỉ dẫn, và nhắc nhở họ về những điều quan trọng. Chúa Giê-xu cũng nói thêm bằng cách giải thích rằng Đức Thánh Linh cũng sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu biết lẽ thật. Chúng ta đã biết gì về lẽ thật rồi? Câu gốc Giăng 14:6 nói gì nào? “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Chúa Giê-xu là lẽ thật. Khi chúng ta cần phải biết điều phải và trái, sự thật và sự giả dối, thì Chúa Giê-xu luôn luôn đáng tin cậy. Ngài sẽ không bao giờ nói dối. Ngài không thể nói dối. Ngài là lẽ thật. Ngài cũng là đường đi đến Đức Chúa Trời, giúp giải thích việc Đức Thánh Linh sẽ làm.

Chúa Giê-xu chia sẻ rằng Đức Thánh Linh cũng sẽ khiến cho người ta nhận biết rằng họ cần Đấng Cứu Thế. Chúa Giê-xu giải thích rằng bởi vì tội lỗi, chúng ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta sẽ gặp khó khăn và nan đề khi chúng ta sống trên thế gian này. Nhưng Ngài muốn chúng ta có sự bình an. Ngài không muốn chúng ta lo lắng hay bối rối; Ngài muốn chúng ta trông cậy nơi Ngài. Chúa Giê-xu có thể ban sự bình an qua Đức Thánh Linh ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn và nan đề. Thậm chí Chúa Giê-xu phán rằng Ngài đã chiến thắng hay khắc phục thế gian. Bằng sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá vì các em và tôi, đã tước đi quyền lực của ma quỷ để cám dỗ chúng ta làm những điều xấu. Chúng ta không phải làm điều xấu nữa! Chúa Giê-xu có thể giúp chúng ta tìm cách khác. Chúng ta không phải lo lắng nữa. Khi chúng ta tiếp nhận sự bình an mà chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể ban cho chúng ta, là khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa để giải cứu chúng ta khỏi những điều tội lỗi trong đời sống chúng ta, Ngài sẽ làm chúng ta để trở nên giống như Ngài hơn.

Các em có nhận thấy rằng mình cần được giúp đỡ để biết mình cần có một Cứu Chúa? Hãy để Ngài cai quản ngay hôm nay. Các em có thể cố gắng để tự mình làm mọi việc, nhưng Ngài đã chiến thắng thế gian; hãy để Ngài giúp các em trong cuộc sống.

In câu gốc lên một bảng lớn. Ôn lại câu gốc một hai lần. Cho các em cơ hội để đứng lên diễn tả bằng hành động tùy theo từng phần của câu gốc. Thực hành câu gốc vài lần với những động tác mới. Sau đó, tạo cơ hội cho các em tự đọc thuộc lòng câu gốc.

Cầu nguyện, cảm ơn Chúa Giê-xu vì đã suy nghĩ cho chúng ta đến nỗi ban một Đấng Giúp Đỡ. Cảm ơn Ngài vì đã ban Đức Thánh Linh để giúp chúng ta biết rằng chúng ta cần có Ngài.

Trò Chơi
Câu Gốc

Cầu Nguyện

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 38

Chúa Giê-xu Cầu Nguyện
Giăng 17:1-26

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Chúa Giê-xu Sẽ Ra Đi

Hát: “Lòng Em Vui Vẻ” đặc biệt là câu: “Em có sự bình an vượt qua sự thông hiểu...”

Dạy: Có em nào biết khi mình bối rối trong lòng thì mình cảm nhận thế nào không? Đó có phải là một cảm giác vui vẻ không? Đó có phải là cảm giác mà em hiểu và có thể giải thích cho người khác không? Không, thường thì không thế.

Cảm giác này chính là cảm nhận của những người bạn của Chúa Giê-xu, các môn đồ Ngài, khi Chúa Giê-xu bắt đầu nói với họ về sự ra đi của Ngài. Các môn đồ, những người theo Chúa Giê-xu, không muốn Chúa Giê-xu phải ra đi. Họ biết họ sẽ buồn lắm nếu không có Ngài. Họ cũng biết rằng cuộc đời sẽ trở nên rất khó khăn nếu không có Chúa. Họ bắt đầu lo lắng và sợ hãi hơn khi Ngài càng nói về sự ra đi. Lòng của họ đầy sự sợ hãi.

Các em có bao giờ sợ, sợ đến độ các em không thể suy nghĩ đúng đắn được không? Chúng ta hãy xem Chúa Giê-xu phán với các bạn Ngài điều gì về vấn đề này. Chúng ta có thể học được đôi điều từ lời Chúa Giê-xu phán dạy họ.

Chúa Giê-xu nhắc nhở họ rằng Ngài sẽ ban cho họ một Đấng Giúp Đỡ. Nhưng Ngài nhắc nhở họ điều khác nữa. Chúa Giê-xu nhắc họ rằng Ngài không thể ban Đấng Giúp Đỡ cho đến khi Ngài về với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu còn nói với họ rằng Ngài trở về với Đức Chúa Trời sẽ ích lợi hơn cho họ! Họ không biết làm tốt hơn được khi có một Đấng Giúp Đỡ mà Ngài ban cho thay vì có Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta có thể biết rằng khi Chúa Giê-xu phán dạy chúng ta điều gì, thì đó là lẽ thật. Chúa Giê-xu không thể nói dối cùng chúng ta; Ngài không bao giờ lừa dối chúng ta.

Chúng ta cũng có thể có một Đấng Giúp Đỡ khi chúng ta chọn bước theo Chúa Giê-xu. Đấng Giúp Đỡ sẽ nhắc nhở chúng ta những điều Chúa Giê-xu đã phán và về những câu Kinh Thánh chúng ta đã ghi nhớ. Đấng Giúp Đỡ có thể ban cho chúng ta sự bình yên (sự yên tĩnh bên trong), ngay cả khi có vẻ như lẽ ra chúng ta phải lo lắng. Đấng Giúp Đỡ còn có thể dạy dỗ chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Thánh nữa!

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa đã ban Đấng Giúp Đỡ. Cảm ơn Ngài đã giúp đỡ chúng con hiểu biết Ngài hơn.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Làm một “Chữ đầu Bình An.” Viết ra từ B-I-N-H A-N theo chiều đứng trên một tờ giấy. Viết một bài thơ, từ đơn hay thậm chí minh họa cho từ B-I-N-H A-N để giải thích bình an thật sự là gì.
- Sáng tác vần mới cho bài The Old Nurery Rhyme: “1, 2, Siết đôi giày...” Ví dụ như: 1, 2 Chúa yêu bạn; 3, 4...
- Hát bài “Sự Bình An,” “Lòng em vui vẻ” với câu: “Em có sự bình an vượt qua sự thông hiểu,” và bài “Lạy Chúa, hãy làm” với câu: “Em chọn Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của em.”